

อตตาทิ อตตโน นาทอ

ชาวรามคำแหง

เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๕๑ วันที่ ๑๓-๑๙ ก.พ. ๒๕๓๘ ราคา ๒ บาท



บรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 DR. CHRISTIAN TAILLARD ผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศฝรั่งเศส ได้บรรยายพิเศษเรื่อง 'การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์' ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ และในโอกาสนี้ได้เข้าพบ รศ.รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรับมอบของที่ระลึกจากอธิการบดีด้วย

ม.ร.เตรียมเปิดสนามสอบ กว. 22 แห่ง พร้อมเปิดสาขาวิทยบริการเพื่อสอนทางไกล

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายจะเปิดสาขาวิทยบริการ และเปิดรับสมัครนักศึกษาแยกสอบต่างหากจากส่วนกลาง นั้น เพื่อความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวว่า

การเปิดสนามสอบต่างจังหวัด นั้น มหาวิทยาลัยได้ศึกษาความเป็นไปได้มาประมาณ 6 เดือนแล้ว โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสอบต่างจังหวัด เป็นผู้ศึกษาถึงสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยสามารถจัดสอบที่สนามสอบต่างจังหวัดในชั้นเริ่มต้นได้ ประมาณ 22 สนามสอบ โดยเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากและมีผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งที่จบจาก กศน. และที่อื่น ๆ จำนวนมากด้วย

การจัดสอบต่างจังหวัดดังกล่าว เป็นการเปิดสอบต่างหากแยกจากส่วนกลาง และรับเฉพาะสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่นิยมเท่านั้น แม้ว่ามหาวิทยาลัยของเราจะมีการเรียนการสอนถึง 7 คณะ และ 60 สาขาวิชาก็ตาม แต่ในการเปิดสอบในสนามสอบต่างจังหวัดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนเพียง 4 สาขาวิชาเท่านั้น คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารทั่วไป และ สื่อสารมวลชน

อธิการบดี ม.ร. ชี้แจงต่อไปว่า ในการจัดสอบต่างจังหวัด นั้น มหาวิทยาลัยจะนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วย และจะจัดสอบเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ รวมวันสอบไม่เกิน 4 วัน โดยนักศึกษาที่สอบจะต้องลงทะเบียนตามแผนบังคับฯ และต้องชำระค่าหน่วยกิตในอีกอัตราหนึ่งพร้อมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ประมาณหน่วยกิตละ 80.- บาท) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดตำราและคำแนะนำต่าง ๆ ให้เป็น Package ในแต่ละวิชาที่- (อ่านต่อหน้า 11)

ศึกชิงโอกาสบริหารงบบุคลากร 7.5 ล้านเริ่มแล้ว

ม.รามฯลงทุนจัดเลือกตั้งให้คนละ 41.82 บาท

ระดมแห่งบรรยากาศประชาธิปไตยในดินแดนลูกพ่อขุนฯ ปี 2538 ได้ตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว เพราะมีการเปิดสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา **ปีนี้สมัคร 7 พรรค** แต่ละพรรคเล็กจ้อยเบอร์ 1 แล้ว การรับสมัครในช่วงเช้าของวันแรก ทำเอาเจ้าหน้าที่รับสมัครว่างงาน เพราะทุกพรรคไม่ยอมมาสมัคร จนกระทั่งเวลา 14.07 น. พรรคพิทักษ์ธรรมผู้ครองแชมป์ในการบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2537 จึงมาคว้าเบอร์ 1 ไปครอง และก่อนเปิดการรับสมัครในวันแรกเพียง 5 นาที คือ เมื่อเวลา 14.55 น. (อ่านต่อหน้า 11)



อบรม รศ.รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับ 'การวิจัยเบื้องต้น' ซึ่งจัดโดยสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ณ ห้องประชุม สวป. ชั้น 5

ม.ร. จัดอบรม 'เทคนิคการสมัครงาน'

งานแนะแนวจัดหางาน และทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา จะจัดการอบรมในหัวข้อ 'เทคนิคการสมัครงาน' แก่นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ (อ่านต่อหน้า 12)

เสรีแนะรัฐบาลทุ่มงบฯ ให้การศึกษาแก่ประชาชนเต็มที่ บทบาทเจ้าพ่อจะมีน้อยลง-ชี้ไม่ควรซื้อเรือดำน้ำ

พล.ต.ต.เสรี เตมียะเวส ได้มาปาฐกถาในหัวข้อ 'เจ้าพ่อกับการเมืองในทัศนะของตำรวจ' ณ หอประชุม เอ.ดี. 1 เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้กล่าวในโอกาสแรกว่าเจ้าพ่อหมายถึงผู้มีอิทธิพล เป็นผู้ที่สามารถชักจูงเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ร่วมมือหรือละเว้นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ หรือกล่าวสั้น ๆ ว่า 'เจ้าพ่อคือผู้ยู่เหนือกฎหมาย' ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่า 'เมืองไทยยังมีเจ้าพ่ออยู่' โดยในขณะนั้นเจ้าพ่อ- (อ่านต่อหน้า 12)



สมัครรับเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครพรรคนักศึกษาที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ อ.ส.ม.ร. ประจำปีการศึกษา 2538 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2538 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ห้อง 207 ปรากฏว่าปีนี้มาสมัครทั้งสิ้น 7 พรรค ตามรายละเอียดในข่าวรามคำแหงฉบับนี้

ในฉบับ

- แนะนำศิษย์เก่าดีเด่น
- ความรัก
- สภาพเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกา
- มาฆบูชา
- วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมนักศึกษา

งบบฯ 7 ล้าน 5 จะไวใจใคร ถัดสิบใจดี ๆ
22 กุมภาพันธ์ นำบัตรนักศึกษาไปเลือกตั้ง จ.ศ.ม.ร., ส.ม.ร.
ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

กิจกรรมนักศึกษา

จัดอบรมศิลปะการพูดรุ่นที่ 3

ชมรมปาฐกถาและไต่อาที อ.ส.ม.ร. จัดอบรมศิลปะการพูดต่อที่ชุมชนระยะสั้น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2537 เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2538 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอ.ค. 3 โดยมีนักศึกษาสมัครเข้ารับการอบรมและฝึกการพูดรุ่นนี้จำนวน 35 คน



ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2519 มาเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ 'การสร้างโครงเรื่อง' เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการพูดบทที่ 3 ซึ่งเป็นการพูดสุนทรพจน์



รศ.สุชม นวลสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2526-2529 มาเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ 'การพูดแบบผู้นำ' ในวันสุดท้ายของการอบรมรุ่นนี้



รุ่นพี่ให้แนวทางการพูดแก่รุ่นน้อง อติครอง-ประธานชมรมปาฐกถาและไต่อาที อ.ส.ม.ร. คือนายพิษณุ สกุลโรมวิลาส มาเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ 'ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน' ให้นักศึกษาที่สมัครเข้าอบรมฯ ฟังก่อนออกไปปฏิบัติการพูดทุกคนต่อหน้าเพื่อนๆ ร่วมรุ่น



ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี ภายหลังฟังวิทยากรและออกไปพูดตามบทต่างๆ 4 วันแล้ว ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีทางการพูดเพื่อใช้เป็นหลักในการออกไปปฏิบัติทางการพูดต่อไปในอนาคต

สถานศ.คิงบฯ 1.59 แสนบาทให้ ม.ร. ปี 2537 จึงใช้งบฯ เพียง 351,000 บาท

นายประสิทธิ์ อินทศิริ เลขานุการสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เห็นชอบโครงการและงบประมาณของสถานศึกษา จำนวน 510,000 บาท (17 โครงการ) ซึ่งมีการเบิกจ่ายไปหลายโครงการแล้วนั้น ส่วนโครงการที่ยังมิได้ทำเรื่องขอเบิกจ่าย คือ 1. โครงการวัสดุสำนักงาน 1 หมื่นบาท 2. โครงการจุลสารและวารสารสถานศึกษา 4 หมื่นบาท 3. โครงการจัดซื้อวัสดุสถานศึกษา 2 หมื่นบาท 4. โครงการเปิดโลกสถานศึกษา 7 หมื่นบาท รวม 1.4 แสนบาท และ 5. โครงการงบใช้สอย 49,000 บาท (เบิกใช้ 3 หมื่นบาท และคินมหาวิทยาลัย 1.9 หมื่นบาท) รวมเงินทั้ง 5 โครงการทั้งสิ้นที่ต้องคืนแก่มหาวิทยาลัย 159,000 บาท ส่วนโครงการอภิปรายทางการเมือง 4 หมื่นบาท ได้ทำเรื่องเบิกจ่ายแปลงงบประมาณไปซื้อชุดรับแขก ประจำสถานศึกษาแล้ว

อภิชาติ ครุฑทอง รายงาน

สรุปข่าวสำคัญ ในรอบสัปดาห์

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ



เนื่องในมหามงคลวโรกาส การจัดฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

นายชวงค์ ฉายะบุตร อธิบดีกรมการปกครอง ได้เสนอโครงการจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ครบ 50 ปี โดยให้มีการคัดเลือกท้องที่ตั้งอำเภอดังกล่าว ต้องเป็นท้องที่ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนองค์ประกอบอื่น ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ทั้งนี้ให้คัดเลือกที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอมาก่อน ภาคละ 1 แห่ง

มากอส...ในฟิลิปปินส์



เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ หรือ บอง บอง บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนวัย 37 ปี ของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จอมเผด็จการกระหิ่มโลก ได้ขึ้นใบสมัครเพื่อลงรับเลือกตั้งชิงตำแหน่ง 1 ใน 12 วุฒิสมาชิก ในวันที่ 8 พฤษภาคมศกนี้ ท่ามกลางเสียงเชียร์ทุกสาขาอาชีพ

ทั้งนี้เพื่อเป็นบันไดสำคัญของ บอง บอง ที่จะก้าวสู่ประตูการเป็นประธานาธิบดีในอนาคต...

รวบรวมโดย สุวีร์ณ ปัญญาฤทธิ์

ตลกขบขัน กับ หน่อหัวหมา

“รัฐบาลท่านจะออกกฎหมายใหม่ห้ามผลิตฟิล์มกรองแสงเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เถมีความดีอย่างไรวะ...ไอ้ของ หน่อ”

“รัฐบาลท่านเลิกให้เงินถึงความกินอ้อยอืดของประชาชนนะ...ที่คิดว่าควรจะไปเปลี่ยนฟิล์ม ลามเลือนหน้าอวดรัง ตักยนะ...ครุฑ”

“เปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์แล้ว หนีให้ประชาชนกินอ้อยอืด...ประชาชนกลุ่มไหนวะ...ที่กินอ้อยอืด”

“กลุ่มพ่อค้าขายฟิล์มไป”



รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น



รศ.วชิรภรณ์ ชิวโคภิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2537 ได้มีการจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัย ณ โรงแรมมณเฑียร โดยมี ฯพณฯ นายมารุต บุณนาท เป็นประธาน การจัดงานครั้งนี้ นายเศวต วิทยารุ่งเรืองศรี และศิษย์เก่าร่วมรุ่น เป็นกำลังสำคัญในการจัดงานขึ้น ในโอกาสนี้ได้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมจำนวน 10 ท่าน คือ

1. รศ. วชิรภรณ์ ชิวโคภิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. นายวิเชียร รัตนพิระพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
3. นายชีพ จุลมนต์ หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแพ่ง
4. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ อัยการจังหวัดชลบุรี
5. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
6. นายอานันท์ รัตกุล นักธุรกิจ
7. ดร. สะอาด ปิยะวรรณ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
8. นายวิโชค อางหาญ บรรณาธิการข่าวช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
9. นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย
10. นายทวิช กลิ่นประทุม อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ในโอกาสที่ รศ. วชิรภรณ์ ชิวโคภิษฐ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารในปัจจุบัน ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นดังกล่าว น.ส.พ. ข้าวรามคำแหง จึงขอสัมภาษณ์ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของท่าน ซึ่งมีสาระที่น่าสนใจ ดังนี้

รศ. วชิรภรณ์ ชิวโคภิษฐ เข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2514 รหัสประจำตัว 14201037 สำเร็จการศึกษาสาขาการตลาด เมื่อปีการศึกษา 2517 ซึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการตลาด ใน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในด้านการงานเลขทำงานด้านการตลาดที่บริษัทวิลอคมาเดล แห่งประเทศไทยควบคู่กับการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อมาเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2518 ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2521 ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 สมัย คือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2532 และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารตั้งแต่ พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน ผลงานทางวิชาการ นอกจากการสอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ยังมีผลงานตำราและผลงานวิจัยอีกหลายเรื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง ซึ่งทำการสอนทั้งนักศึกษาชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท

ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานทางด้านการบริหารและงานด้านวิชาการแล้ว รศ.วชิรภรณ์ ได้ปลูกต้นไม้เขียวเขียนเป็นงานอดิเรก เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดและทำให้มีรายได้เสริมพอสมควร นอกจากนี้ อาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง

สำหรับผลงานที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ "ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพรวมจากผลงานต่างๆ ที่ผ่านมาประกอบกันขึ้น ทั้งงานในด้านวิชาการ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น งานด้านการบริหาร และอื่น ๆ"

ความรู้สึกในใจที่อยากจะกล่าวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและนักศึกษารุ่นน้องๆ คือ "บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในรุ่นแรกๆ ประสบปัญหาในด้านของการยอมรับจากองค์กรธุรกิจต่างๆ มาก ต่อมาบัณฑิตเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการทำงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งเป็นผลดีต่อบัณฑิตรุ่นต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการเรียนการสอนในรุ่นแรก ๆ นั้นขาดแคลนตำราต่าง ๆ มาก จึงต้องใช้ตำราจากต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาในรุ่นนั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมากจึงจะสำเร็จการศึกษาได้ แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ สูงกว่าเมื่อรุ่นก่อน ๆ มาก นักศึกษาจึงควรตั้งใจเรียน ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองในการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการทำงานให้มีความก้าวหน้าในอนาคต และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในด้านความรู้ความสามารถของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอดไป"



สิทธิเลือกตั้ง

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ นักศึกษาของเราจะได้มีโอกาใช้สิทธิของพวกท่านในการเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปบริหารกิจการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ให้อำนาจไว้ในหลายประการ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักและคุ้นเคยกับการปกครองตนเองในระบบประชาธิปไตย นั่นเอง

ในการทำความรู้จักอะไรนั้น บางครั้งเราแค่ศึกษา ดูรูปร่างหน้าตา ก็ดูเหมือนจะพอเพียงที่จะกล่าวว่าเรารู้จักแล้ว

แต่ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยนั้น เราแค่รู้จักสิทธิ รู้ว่าเรามีสิทธิอย่างไรบ้าง แต่เราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้สิทธินั้นๆ แล้ว ก็แทบไม่ผิดอะไรไปจากการที่เราไม่รู้จักสิทธินั้น ๆ เลย

และที่ร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือ เรากำลังดูถูกตนเอง และยังดูถูกเพื่อนนักศึกษาด้วยกันอีกด้วย

นักศึกษานั้นเป็นผู้ที่สังคมโดยส่วนรวมต่างให้ความยกย่องว่าเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ มีความตั้งใจจริงที่จะสร้างสรรค์สังคมเพื่ออนาคตที่สดใส

ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าประชาชนทั่ว ๆ ไปโดยเฉลี่ย ซึ่งคนเหล่านี้ก็หวังที่จะพึ่งพาอาศัยพลังของนักศึกษาที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง ยกกระดับของความเป็นอยู่ที่ดีโดยส่วนรวมให้สูงขึ้น

ในยุคเผด็จการทางการเมือง นักศึกษาเป็นเพียงคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวตั้งตัวตืดอุทิศตนให้กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง

เป็นบันไดให้นักการเมือง ทั้งน้ำดี น้ำเน่าในปัจจุบันเหยียบย่ำขึ้นสู่ตำแหน่งแห่งอภิสิทธิ์ แล้ววกกลับมาดูถูกดูแคลน ขบวนการของนักศึกษาที่เข้าร่วมต่อสู้กับประชาชนผู้ทุกข์ยากกว่า เป็นพวกรับจ้าง

นักศึกษาที่รัก ภารกิจอันสำคัญของท่านที่มีต่อประเทศชาติ นั้นใหญ่หลวงนัก ถ้าท่านไม่ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีในทางการเมืองไม่ให้ความสนใจในกิจกรรมการปกครองตนเองของพวกท่านในระดับมหาวิทยาลัย อันเป็นแบบแผนของการดำเนินชีวิตทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประเทศชาติแล้ว ท่านจะตอบคำถามต่อพ่อแม่พี่น้องของท่านได้อย่างไรว่าเลือกตั้งไปทำไม

อย่าทำให้ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพวกท่านเองเลือนหายไปเลย

จงปลุกสำนึกปลุกพลังศรัทธาประชาธิปไตยให้ฟื้นคืนกลับมา รุดหน้าสร้างสรรค์สังคม ปลดปล่อยระบอบที่ผู้อื่นเหยียบย่ำให้ด้วยการพิสูจน์ตนเอง

มาเริ่มต้นกันในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ไหมครับ

เลือกตั้งสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษาของท่านเอง

สิทธิพันธ์ พุทธทูน





★ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. นักโภชนาการ 3 วุฒิปริญญาตรีทางโภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือคหกรรมศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 วุฒิ ปวช. ทางภาษาต่างประเทศ หรือเลขานุการ
3. ช่างศิลป์ 1 วุฒิ ปวช. หรือวิชาชีพ 2 ทางวิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ศิลปกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 3 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2538

★ สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 วุฒิปริญญาตรีที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ รวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือได้รับหน่วยกิตการฝึกอบรบเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของราชการหรือเอกชนมาแล้ว
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 วุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีอายุไม่เกิน 25 ปี
3. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 วุฒิ ปวส. หรือ ปวท. ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม.10400 หรือโทร 247-0333

★ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่การฝึก 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีพลศึกษา และปริญญาตรีทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีสาขาโสตทัศนูปกรณ์ และวุฒิปวช., ปวส. ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมผลิตสื่อการสอน
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 2 ตำแหน่ง มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย เลขที่ 5/1-2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม.

★ สโมสรผิงน้อย (บริษัทผิงใหญ่ใจดี จำกัด) ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. Production Producer 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ๆ มีประสบการณ์และผลิตรายการโทรทัศน์
2. Creative 2 อัตรา ผู้สมัครสามารถเขียนบทโทรทัศน์และเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็กได้
3. Artist 1 อัตรา ผู้สมัครมีความถนัดด้านงานศิลปะ
4. ฝ่ายกำกับกำกับการแสดง 2 อัตรา ผู้สมัครสามารถออกแบบท่าทางและลีลาท่าเต้น กำกับการแสดงและ

WHAT IS WHERE?

* ประกวดโปสเตอร์และคำขวัญ

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี 2538 และศูนย์ดวงตา สภาภาษาชาวไทยดำเนินงานมาครบ 30 ปี ในปี 2538 ศูนย์ดวงตาสภาภาษาชาวไทยจะจัดประกวดโปสเตอร์ และคำขวัญ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนอุทิศดวงตา ให้ประชาชนมีความเข้าใจในกิจการของศูนย์ดวงตาฯ และเกิดศรัทธาแสดงความจำนงอุทิศดวงตาภายหลังถึงแก่กรรมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตาพิการ

โปสเตอร์เชิญชวนอุทิศดวงตาพร้อมคำขวัญ จัดประกวดทั้งประเภทนิสิตนักศึกษา และประชาชน เป็นภาพแนวตั้ง ไม่จำกัดเทคนิค เป็นภาพสีหรือขาวดำ ขนาด 77 x 53 ซม.

คำขวัญเชิญชวนอุทิศดวงตาแบ่งเป็น ประเภทนักเรียนระดับมัธยมต้น คำขวัญไม่เกิน 10-15 คำ มีใจความสำคัญในการเชิญชวนอุทิศดวงตา

ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คำขวัญไม่เกิน 10-15 คำ มีใจความสำคัญในการสร้างกุศลด้วยการอุทิศดวงตา

ประเภทนิสิต นักศึกษาและประชาชน คำขวัญไม่เกิน 15-20 คำ มีใจความสำคัญในการเชิญชวนอุทิศดวงตา และแสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยการอุทิศดวงตาเป็นกุศลเจตนา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ ศูนย์ดวงตาสภาภาษาชาวไทย ตึกอสา-ภาษาฯ ชั้น 2 ภายในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนนครราชสีมา เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรือโทร 256-4039-40 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2538

* ให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหประชาชาติไทย ประจำประเทศไทย ได้รับแจ้งจากองค์การสหประชาชาติไทย ประเทศอังกฤษว่า จะให้ทุนแก่นักเรียนไทย 2 ทุน เพื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร Letter B. Pearson United word College of the Pacific รัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา จำนวน 1 ทุน อีกทุนคือ The Armand Hammer United World College of The American West รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ทุน

ผู้สมัครต้องมีอายุ 16-17 ปี กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.4 และไม่เกิน ม.6

ผู้สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนประจำจังหวัด หรือสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด หรือที่ฝ่ายดำเนินการสอบ ศูนย์การสอบสำนักงาน ก.พ. ถ.พิษณุโลก กทม. โทร 281-3333 ต่อ 172 โดยจะรับสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2538

ควบคุมการฝึกซ้อมเด็ก

5. กราฟิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 6. Editor 1 อัตรา มีประสบการณ์ในการลำดับภาพ มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือตัดต่อภาพ
- ผู้สนใจสมัครได้ที่ บริษัทผิงใหญ่ใจดี จำกัด 1/784 โครงการการ์เด็นโฮม ถ.พหลโยธิน ถ้ำลูกกาปทุมธานี 12130 หรือโทร 532-0659



อย่าหลงเชื่อ โฆษณาการลดความอ้วนเกินจริง

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้เปิดเผยว่าขณะนี้มักพบการโฆษณาการลดความอ้วนจากสถานบริหารร่างกายและกลุ่มคลีนิกได้อวดอ้างการใช้เครื่องมือแพทย์ในเชิงรักษา ซึ่งได้แก่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าว่าสามารถกำจัดไขมันได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะมักเป็นการโฆษณาเกินจริง หรือหลอกลวง และที่สำคัญเครื่องมือแพทย์ประเภทกระตุ้นไฟฟ้านี้มีสรรพคุณที่แท้จริงเพียงช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเท่านั้น

อย. จึงขอให้ประชาชนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคอ้วนได้ในเวลาอันรวดเร็วเป็นอันตรายและขอเตือนให้ผู้ประกอบการที่นำเครื่องมือแพทย์มาทำการโฆษณาในเชิงรักษาเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องนำข้อความโฆษณามาขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนทำการโฆษณา มิเช่นนั้นจะต้องได้รับโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท นอกจากนี้หากพบว่ามีโฆษณาอันเป็นเท็จจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย

แนะวิธีเลือกซื้อขนมเค็กลีรส

อย. แนะนำผู้บริโภคอย่าซื้อขนมลีสี่จัด ควรเลือกที่มีสีอ่อน เพื่อป้องกันอันตรายจากการบริโภคสีเกินขนาด และอันตรายจากสีย้อมผ้า

แพทย์หญิงฉันทนา จุติเทพารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีผู้ผลิตขนมสำหรับเด็กหลากหลายชนิดวางขายทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งผู้ผลิตมักเติมแต่งสีให้ดูสวยงามรวมทั้งพัฒนารูปแบบแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กมักเลือกซื้อขนมลีสี่ โดยไม่ทราบถึงพิษภัยอันตรายที่อาจเคลือบแฝงมากับสีสด ๆ เลขาธิการ อย. ได้แนะถึงวิธีเลือกซื้อขนมสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพว่า ควรเลือกขนมที่มีสีอ่อน ๆ เนื่องจากขนมที่มีสีสดมากเกินไป อาจมีการใช้สีเกินขนาดแม้ว่าจะเป็นสีที่อนุญาตให้ผสมในอาหารแล้วก็ตาม เพราะการใช้สีในปริมาณมากก็อาจเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะการใช้สีย้อมผ้าที่มีราคาถูกและสีสวยจะทำให้ร่างกายเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งได้

ดังนั้น หากเป็นขนมทั่วไปการเลือกขนมที่มีสีอ่อนหรือไม่มีสีเลยจะมีความปลอดภัยกว่า และควรสังเกตที่ฉลากจะต้องแสดงชื่ออาหาร ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ แต่หากเป็นขนมที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่สามารถป้องกันความชื้นหรืออากาศผ่านเข้าออกได้ ที่สำคัญต้องมีเลขทะเบียนตำรับอาหารหรือเครื่องหมาย อย.



★ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. นักโภชนาการ 3 วุฒิปริญญาตรีทางโภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือคหกรรมศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 วุฒิ ปวช. ทางภาษาต่างประเทศ หรือเลขานุการ

3. ช่างศิลป์ 1 วุฒิ ปวช. หรือวิชาชีพ 2 ทางจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ศิลปกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 3 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2538

★ สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 วุฒิ ปริญญาตรีที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ รวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือได้รับหน่วยกิตการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของราชการหรือเอกชนมาแล้ว

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 วุฒิ ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีอายุไม่เกิน 25 ปี

3. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 วุฒิ ปวส. หรือ ปวท. ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400 หรือโทร 247-0333

★ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่การฝึก 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี พลศึกษา และปริญญาตรีทั่วไป

2. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรีสาขาโสตทัศนูปกรณ์ และวุฒิ ปวช., ปวส. ที่มีความสามารถในการเขียนโปสเตอร์ผลิตสื่อการสอน

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 2 ตำแหน่ง มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย เลขที่ 5/1-2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม.

★ สโมสรผิงน้อย (บริษัทผิงใหญ่ใจดี จำกัด) ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. Production Producer 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ๆ มีประสบการณ์และผลิตรายการโทรทัศน์

2. Creative 2 อัตรา ผู้สมัครสามารถเขียนบทโทรทัศน์และเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็กได้

3. Artist 1 อัตรา ผู้สมัครมีความถนัดด้านงานศิลปะ

4. ฝ่ายกำกับกำกับการแสดง 2 อัตรา ผู้สมัครสามารถออกแบบท่าทางและลีลาทำเต้น กำกับการแสดงและ

WHAT? อะไร? WHERE? ที่ไหน?

* ประกวดโปสเตอร์และคำขวัญ

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี 2539 และศูนย์ดวงตา สภาภาษาชาวไทยดำเนินงานมาครบ 30 ปี ในปี 2538 ศูนย์ดวงตาสภาภาษาชาวไทยจะจัดประกวดโปสเตอร์ และคำขวัญ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนอุทิศดวงตา ให้ประชาชนมีความเข้าใจในกิจการของศูนย์ดวงตาฯ และเกิดศรัทธาแสดงความจำนงอุทิศดวงตาภายหลังถึงแก่กรรมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตาพิการ

โปสเตอร์เชิญชวนอุทิศดวงตาพร้อมคำขวัญ จัดประกวดทั้งประเภทนิสิตนักศึกษา และประชาชน เป็นภาพแนวตั้ง ไม่จำกัดเทคนิค เป็นภาพสีหรือขาวดำ ขนาด 77 x 53 ซม.

คำขวัญเชิญชวนอุทิศดวงตาแบ่งเป็น ประเภทนักเรียนระดับมัธยมต้น คำขวัญไม่เกิน 10-15 คำ มีใจความสำคัญในการเชิญชวนอุทิศดวงตา

ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คำขวัญไม่เกิน 10-15 คำ มีใจความสำคัญในการสร้างกุศลด้วยการอุทิศดวงตา

ประเภทนิสิต นักศึกษาและประชาชน คำขวัญไม่เกิน 15-20 คำ มีใจความสำคัญในการเชิญชวนอุทิศดวงตา และแสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยการอุทิศดวงตาเป็นกุศลเจตนา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ ศูนย์ดวงตาสภาภาษาชาวไทย ตึกอสา-ภาษาชั้น 2 ภายในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรือโทร 256-4039-40 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2538

* ให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหประชาชาติ วิทยาลัย ประจำประเทศไทย ได้รับแจ้งจากองค์การสหประชาชาติ ประเทศอังกฤษ ว่า จะให้ทุนแก่นักเรียนไทย 2 ทุน เพื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร Letter B. Pearson United word College of the Pacific รัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา จำนวน 1 ทุน อีกทุนคือ The Armand Hammer United World College of The American West รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ทุน

ผู้สมัครต้องมีอายุ 16-17 ปี กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.4 และไม่เกิน ม.6

ผู้สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนประจำจังหวัด หรือสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด หรือที่ฝ่ายดำเนินการสอบ ศูนย์การสอบสำนักงาน ก.พ. ถ.พิษณุโลก กทม. โทร 281-3333 ต่อ 172 โดยจะรับสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2538

ควบคุมการฝึกซ้อมเด็ก

5. กราฟิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

6. Editor 1 อัตรา มีประสบการณ์ในการลำดับภาพ มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือตัดต่อภาพ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ บริษัทผิงใหญ่ใจดี จำกัด 1/784 โครงการการ์เด็นโฮม ถ.พหลโยธิน ถ้ำลูกกาปทุมธานี 12130 หรือโทร 532-0659

สาระน่ารู้ จาก อาการและยา



อย่าหลงเชื่อ

โฆษณาการลดความอ้วนเกินจริง

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้เปิดเผยว่าขณะนี้มักพบการโฆษณาการลดความอ้วนจากสถานบริการร่างกายและกลุ่มคลินิกได้อวดอ้างการใช้เครื่องมือแพทย์ในเชิงรักษา ซึ่งได้แก่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าว่าสามารถกำจัดไขมันได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะมักเป็นการโฆษณาเกินจริง หรือหลอกลวง และที่สำคัญเครื่องมือแพทย์ประเภทกระตุ้นไฟฟ้านี้มีสรรพคุณที่แท้จริงเพียงช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเท่านั้น

อ.ย. จึงขอให้ประชาชนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคอ้วนได้ในเวลาอันรวดเร็วเป็นอันตรายและขอเตือนให้ผู้ประกอบการที่นำเครื่องมือแพทย์มาทำการโฆษณาในเชิงรักษาเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องนำข้อความโฆษณามาขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนทำการโฆษณา มิเช่นนั้นจะต้องได้รับโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท นอกจากนี้หากพบว่ามีโฆษณาอันเป็นเท็จ จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย

แนะวิธีเลือกซื้อขนมเด็กใส่สี

อ.ย. แนะนำผู้บริโภคอย่าซื้อขนมสีจัด ควรเลือกที่มีสีอ่อน เพื่อป้องกันอันตรายจากการบริโภคสีเกินขนาด และอันตรายจากสีย้อมผ้า

แพทย์หญิงฉันทนา จุติเทพารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตขนมสำหรับเด็กหลากหลายชนิดวางขายทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งผู้ผลิตมักเติมแต่งสีให้ดูสวยงามรวมทั้งพัฒนารูปแบบแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กมักเลือกซื้อขนมสีสด โดยไม่ทราบถึงพิษภัยอันตรายที่อาจเคลือบแฝงมากับสีสด ๆ เลขาธิการ อ.ย. ได้แนะถึงวิธีเลือกซื้อขนมสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพว่า ควรเลือกขนมที่มีสีอ่อน ๆ เนื่องจากขนมที่มีสีสดมากเกินไป อาจมีการใช้สีเกินขนาดแล้วจะเป็นสีที่อนุญาตให้ผสมในอาหารแล้วก็ตาม เพราะการใช้สีในปริมาณมากก็อาจเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะการใช้สีย้อมผ้าที่มีราคาถูกและสีสวยจะทำให้ร่างกายเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งได้

ดังนั้น หากเป็นขนมทั่วไปการเลือกขนมที่มีสีอ่อนหรือไม่มีสีเลยจะมีความปลอดภัยกว่า และควรสังเกตที่ฉลากจะต้องแสดงชื่ออาหาร ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ แต่หากเป็นขนมที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่สามารถป้องกันความชื้นหรืออากาศผ่านเข้าออกได้ ที่สำคัญต้องมีเลขทะเบียนตำรับอาหารหรือเครื่องหมาย อ.ย.



คุย-กันเรื่องไทยๆ

♥ 'ความรัก' ♥

สร้างสรรค์วรรณกรรม

รองศาสตราจารย์บุปผา นุญทิพย์
คณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรัก แม้ไม่ใช่วัฒนธรรมของไทย แต่คนไทยก็ไม่ละที่จะรับมาเป็นแนวปฏิบัติกระทั่งเป็นประเพณีนิยมไป

ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกและเสียหายที่คนไทยจะมีวันที่ฉลองหรือรำลึกถึงความรักอย่างฝรั่ง เพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ ความรักเป็นสากล สัตว์ย่อมมีความรักอยู่ในหัวใจ แต่จะแสดงออกมาในรูปแบบนั้นสุดแต่ความคิด อารมณ์ และประเพณีค่านิยมของแต่ละชาติแต่ละคน

เรื่องของความรักไม่เคยสูญหายไปจากโลกนี้ ความรักเป็นนามธรรมที่ยิ่งใหญ่ เพราะมีอาณาพวงความรักสามารถสร้างสรรค์และทำลาย ก่อให้เกิดความดีและความชั่ว ดังนั้นจึงมีผู้ให้นิยามของความรักไว้ต่าง ๆ กันไปตามทัศนะของแต่ละคน แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละชีวิต

คุณค่าของความรักที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมคือความรักช่วยสร้างสรรค์วัฒนธรรม ความรักเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียน ให้กวี ทั่วทุกมุมโลกสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับความรักและงานเหล่านั้นเป็นงานที่มีคุณค่าในวงวรรณกรรม

วรรณกรรมไทยที่มีความรักเป็นแรงบันดาลใจให้กวีหรือนักเขียนผลิตงาน ได้แก่ นิราศ ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องพรรณนาคำราชมงคลที่ผู้แต่งต้องจากนางที่รักไป เช่น นิราศนรินทร์ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท คำสรรวลศรีปราณี เป็นต้น

ลองดูบทขึ้นต้นก็คงเห็นได้ชัดเจนแล้ว เช่น

ไอ้อาลัยใจหายไม่วายห่าง
ดั่งสร้อยปีกชำระกำทรวง เสียดวงดวงจันทร์พวงงาม

วรรณกรรมเรื่องสำคัญ ๆ ของไทย ไม่ว่าจะลิลิตพระลอ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี หรือเรื่องที่ได้เค้าโครงเรื่องมาจากต่างชาติ เช่น อิเหนา รามเกียรติ์ มัทนะพาธา กามนิธ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีความรักเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ความรักเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรื่องดำเนินไปและความรักก็เป็นต้นเหตุให้เรื่องยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น เรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของไทย เป็นเรื่องรักสามเส้า ระหว่างหนึ่งหญิงสองชายเป็นความรักที่ไม่ลงตัว

สิ่งหนึ่งที่นำมาบอกกล่าวไว้คือ ถ้อยคำที่บรรยายเกี่ยวกับความรักจะมีอรรถรสหลากหลาย เช่น จากเรื่องอิเหนา ว่า

แล้วว่าอนิจจาความรัก พึงประจักษ์ดังสายน้ำไหล
ตั้งแต่จะเชียวเป็นเกลียวไป ที่ไหนเลขจะไหลกินมา
สตรีใดในภิกพจนแดน ไม่มีใครได้แทนเหมือนอกข้า
ด้วยไฟรักให้เกินพักตรา จะมีแต่เวทนาเป็นเนื่องนิตย์
ไอ้วาน่าเสียตายตัวนัก เพราะเชื้อสิ้นหลงรักจึงซ้ำจิต
จะออกชื่อฤาชั่วไปทั่วทิศ เมื่อพลั้งคิดผิดแล้วจะโทษใคร

ข้อความนี้มีภาษาที่งดงามและสะท้อนความคิดนี่คือความรักที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ตรงกับพุทธวจนะว่า 'ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์'



ความรัก

ผศ.วงพัทตร์ ภูพันธ์ศรี
ภาควิชาจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเอ๋ย.....ความรัก
เริ่มสมัครขั้นต้น ณ หนไหน..... ?

เสียงเพลงหวาน ๆ เจื้อยแจ้วจากวิทยุข้างบ้านแว่วมาตามสายลม เป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่า วันแห่งความรักกำลังจะมาถึงในไม่ช้า

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า 'ความรัก' แม้จะเป็นเพียงคำพูดสั้น ๆ แต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีความหมายลึกซึ้ง ไม่มีใครสามารถให้คำจำกัดความหรือมีสูตรสำเร็จที่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพได้พยายามให้ความหมายของคำว่า 'ความรัก' เช่น

นักเรขาคณิต พิสูจน์ออกมาว่า 'เส้นตรงแห่งความสงสารตั้งอยู่บนฐานแห่งความใกล้ชิดและความสนใจ มุมที่เกิดใหม่ก็คือ มุมแห่งความรัก'

นักภูมิศาสตร์ พยากรณ์ว่า 'ความรักมักมากับลมหนาว ทัศนียภาพที่สวยงามย่อมเป็นบ่อเกิดของความรัก'

นักรัฐศาสตร์ เปรียบกับการปกครองว่า 'การครองรักนั้นยากกว่าการครองเมือง'

นักประชาสัมพันธ์ประกาศก้องว่า 'เมื่อทุกคนในหน่วยงานมีความรักต่อกัน ย่อมสร้างความสัมพันธ์และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับหน่วยงาน'

ความรักเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรมอื่น ๆ เช่น เพลง ทั้งเพลงพื้นบ้าน เพลงไทยเดิม และเพลงไทยสากลทั้งลูกกรุง ลูกทุ่ง

ถ้าเราลองดูรายชื่อเพลงไทยสากล จะเห็นว่าชื่อเพลงที่ตั้งสัมผัสกับคำว่า 'รัก' อยู่มาก เช่น รัก รักคนที่เขารักเรามาก รักครั้งทาง รักคุณเข้าแล้ว เก็บรัก รักจนขาดใจ รักจากดวงใจ รักฉันนาน ๆ รักต้องห้าม รักวันเดี๋ยวนั้น รักอย่ารู้คลาย รักเอ๋ย รักเธอไม่ถึงบาท รักเธอล้านกว่าบาท รักได้ร่มไทร รักรักไม่รู้จบ รักรัก รักรัก รักผู้แพ้รัก ไฟรักในทรวง ไม่รักไม่รู้ รักอะไร รักเพียงใจ รักัญจวน สมมุติว่าเขารัก เสียแรงรักใคร่ อยู่เพื่อรัก รักซ่อนซ่อนรัก รักหลง เป็นต้น

เพลงเหล่านี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรัก และสะท้อนความรักในมุมมองต่าง ๆ กันไป ทั้งหลงใหลในความรัก รักอย่างเสียสละ แอบรักเขาข้างเดียว พร่ำเพ้อถึงความรัก รักที่สมหวัง รักที่ผิดหวัง ความเสียใจครั้งหนึ่งในความรัก อย่างเนื้อเพลงบางตอนที่จะกล่าวถึงเป็นตัวอย่างดังนี้

ความรักของคนที่ดีด้วย ยกจน เช่น
ที่เป็นคนจนต้องทนทุกข์ใจ
ดอกฟ้าที่ไหนเขาคงไม่มาแลเหลียวพี่
เห็นอยู่แต่ดอกหญ้าริมวิถี
คู่ควรศักดิ์ศรีรักที่สักหน่อยน้องนาง.....
ความรักของคนที่เขาความมั่นใจในความรัก จึง
เป็นความรักที่ไม่ยั่งยืน เช่น
ฉันรักเธอ รักเธอด้วยความไหวหวั่น
ว่าสักวันฉันคงถูกทอดทิ้ง
มีนานเท่าไรแล้วเธอก็ไปจากฉันจริงจริง
เธอทอดทิ้งให้อาลัยอยู่กับความรัก

(อ่านต่อหน้า 11)

นักคณิตศาสตร์ มองว่า 'ความรักเปรียบเสมือนเลขทศนิยมที่ไม่รู้จบ'

นักจิตวิทยา ได้วิเคราะห์ว่า 'ความรักเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของคนรอบข้าง'

นักฟิสิกส์ กล่าวว่า 'ความรักทำให้หน้าแดง หัวใจเต้นแรงและพูดผิดพูดถูก'

นักโศดฯ คิดว่า 'ความรักเกิดขึ้นที่ใจ แต่ดูได้ที่ดวงตา'

นักชีววิทยา มีความเห็นว่า 'ความรักทำให้ประชากรล้นโลก'

นักเศรษฐศาสตร์ คิดว่า 'รักแท้ต้องประหยัด แต่...คุ่มค่า โอลีเลี้ยง 1 แก้ว แต่...2 หลอด'

ผู้เจนจัดคอโลก มองว่า 'ที่ไหนมีรัก ที่นั่นมีทุกข์, รัก..เหมือนยาขม....'

แต่อย่างไรก็ตาม ความรักก็ยังเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน นอกจากนี้จะเห็นว่าความรักนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น

- ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ไม่ว่าจะลูกจะไม่ดีอย่างไร พ่อแม่ก็ยอมให้อภัยแก่ลูกได้เสมอ
- ความรักของครู อาจารย์ที่มีต่อศิษย์ ซึ่งพร้อมจะถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ให้แก่ศิษย์โดยไม่ปิดบัง
- ความรักระหว่างเพื่อนฝูงด้วยกัน คอยให้ความช่วยเหลือแก่กันเมื่อยามเพื่อนต้องการ
- ความรักของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันการศึกษา ช่วยกันทำนุบำรุงรักษาสถาบันของตนเองให้มีความสะอาด บรรยากาศน่าเรียนและช่วยกันสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้พบเห็น รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
- ความรักที่มีต่อชาติ ยอมเสียสละทุก ๆ อย่างแม้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดของชาติเพราะถ้าไม่มีชาติเสียแล้วเราก็คงไม่มีทุกสิ่งทุกอย่าง

และการที่จะให้ความรักที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องเริ่มมาจากพื้นฐานของ 'การรู้จักรักตนเอง' เสียก่อนเพราะ 'การรักตัวเอง' อย่างสร้างสรรค์ย่อมทำให้เรามีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน เข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นว่าคนอื่นก็ต้องการที่จะรักตนเองเหมือนกับเรา ไม่อยากทำร้ายจิตใจของผู้อื่น ทำให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และจะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความมั่นใจในตนเอง รวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะสามารถที่จะรักคนอื่นเมื่อนั้นอันจะทำให้สังคมมีความสุขมากยิ่งขึ้นเช่นกัน แต่ถ้าเราเป็นคน 'ขาดรัก' ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจะทำให้เราต้องแสวงหาแต่ความรักจากผู้อื่นก็จะกลายเป็นคนที่พึ่งพิงตนเองไม่ได้ ต้องคอยแต่พึ่งพิงผู้อื่นตลอดไป จึงทำให้กลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความสุขในที่สุด

ความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ความรักในแต่ละวัยก็ไม่เหมือนกัน เนื่องในวันแห่งความรักซึ่งหนุ่มสาวทั้งหลายมักจะคุ้นกับ 'วันวาเลนไทน์' อย่างดี ผู้เขียนอยากจะให้ทุกคนได้มอบ 'ความรัก' ให้แก่กันและกันซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของ แต่อาจจะเป็นการ 'ให้' ความรู้สึกที่ดี ๆ โดยการพูดดี การทำสิ่งที่ดีงามและประพฤติดีต่อบุคคลรอบข้างและอย่าลืม... ให้ความรู้สึกที่ดี ๆ แก่...ตนเองด้วยละ ลองถามตนเองว่า วันนี้เราได้ให้ 'ความรัก' แก่บุคคลอื่นบ้างหรือยัง? และผู้เขียนหวังว่าการให้ 'ความรัก' คงมิใช่กำหนดเพียงวันใดวันหนึ่งเท่านั้น แต่เราควรมี 'ความรัก' แก่กันและกันตลอดไปเพื่อความสุขของตนเอง ผู้อื่นและสังคมต่อไป



คุณคือ 'บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 หรือ 2'

กนกพร ธรรมภาค วท.

โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงของเราอ่านหน่วย- การสอนด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary System) คณะใดหรือภาควิชาใดมีหน้าที่เกี่ยวกับสาขาวิชาใด ก็จะทำอันนวยการศึกษาและวิจัยในสาขานั้น ๆ แก่ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำหรับกระบวนวิชาที่มีนัก- ศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง การวัดผล อาจทำในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา แต่บางกระบวนวิชา อาจไม่มีการสอบไล่ตอนปลายภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อได้ ประเมินผลกระบวนวิชาใดเป็นครั้งสุดท้าย ถือว่าการเรียน กระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง

มหาวิทยาลัยจะแสดงคุณภาพการเรียนการสอน ของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชาด้วยอักษรระดับ คะแนน G, P, และ F โดยที่

- G (Good) = ดี มีแต้มคะแนน = 4
- P (Pass) = ได้ มีแต้มคะแนน = 2.25
- F (Failure) = ตก ไม่มีแต้มระดับคะแนน

นักศึกษาทุกคนสามารถตรวจสอบแต้มระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average : G.P.A.) ด้วยตนเองได้โดยให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$\text{แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม} = \frac{(G \times 4) + (P \times 2.25)}{\text{จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ทั้งหมด}}$$

โดยที่ G คือ จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษา สอบได้อักษรระดับคะแนน G

P คือ จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษา สอบได้อักษรระดับคะแนน P

และขอให้ถือเป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนด้วยว่าจะต้อง ตรวจสอบผลการการศึกษา (Transcript) เป็นระยะ ๆ เพื่อ ความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดขอให้รีบดำเนินการ แก้ไขให้ถูกต้อง

ขณะนี้มหาวิทยาลัยปรับปรุงรูปแบบการออกใบ รับรองผลการการศึกษา (Transcript) ให้นักศึกษาใหม่ โดย กำหนดไว้ 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 ใบรับรองผลการการศึกษาสำหรับ นักศึกษาซึ่งยังศึกษาไม่ครบตามหลักสูตรจะแสดงผลสอบได้ และสอบตกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการศึกษา

ลักษณะที่ 2 ใบรับรองผลการการศึกษาสำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะแสดงเฉพาะกระบวนวิชาที่ นักศึกษาสอบได้ตลอดหลักสูตรเท่านั้น

นอกจากการตรวจสอบผลการเรียนแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษา กระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาจะมีหน่วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้น ๆ ได้

หากนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรชั้นปริญญาตรี

มามบูชา

วิโรจน์ นาคชาติ

กรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์

'ความอดทน คือ ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลาย กล่าวว่า นิพพาน เป็น ธรรมยอดเยี่ยม

บุคคลผู้ชอบกระทำร้ายผู้อื่น หาได้เป็น บรรพชิตไม่

ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ก็ไม่ถือว่าเป็นสมณะ การไม่ทำบาปทั้งปวง การบำเพ็ญกุศลให้ถึง พร้อม

การชำระใจของตนให้ผ่องใส นี่เป็นคำสอน ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

การไม่ทำร้าย การไม่ทำร้าย การสังวรใน ปาติโมกข์ (วินัย)

ความรู้จักพอดีในเรื่องอาหาร การนอนการนั่ง ที่สงบ

การบำเพ็ญเพียรทางอธิจิต (สมาธิ) นี่เป็น คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย'

(พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่ม ๑๐ ๒๕๒๕ : ๕๐)

พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระอรหันต์ ๑๒๕๐ รูป ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร นครราชคฤห์ ในตอนบ่าย ของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (เดือนมาฆ) เพื่อให้พระ- สสาวกถือเป็นหลักเทศนา สั่งสอน และปฏิบัติสืบไป ซึ่ง ชาวพุทธเรียกการแสดงธรรมครั้งนี้ว่า 'โอวาท- ปาติโมกข์ แปลว่า หลักแห่งคำสอน' และ เรียกวันนี้ว่า 'วันจาตุรงคสันนิบาต แปลว่า วันประชุมสงฆ์' เพราะ ประกอบด้วย องค์ ๔ คือ

๑. เป็นวันอุโบสถ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน มาฆะ ซึ่งโบราณเชื่อกันว่าเป็นวันมหามงคล พวกพราหมณ์จึง กระทำพิธีศิวาราตรี* (การบูชาพระศิวะ) และกระทำ การลอยบาปของตนในแม่น้ำคงคา พร้อมทั้งมีงาน บ้านเทิงต่าง ๆ มากมายเพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อความสุข ความเจริญในชีวิต

ภายในกำหนดเวลาตามหลักสูตรและมีความประพฤติดี มีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้อักษรระดับ คะแนน G ตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะได้รับการเสนอ ชื่อให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ดังนี้

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1

ต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบ ได้อักษรระดับคะแนน G จำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2

ต้องมีหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่สอบ ได้อักษรระดับคะแนน G จำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมดแต่ไม่ถึงสามในสี่

ทั้งนี้ยังต้องมีเงื่อนไขอื่นอีกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2537 ประกอบ

นักศึกษาที่อ่านจบแล้ว ลองคิดเกรดเฉลี่ยดู ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นใช้ความพยายามอีกสักเท่าใดจึงจะ ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 มาครอบครอง



๒. พระอรหันต์ จำนวน ๑๒๕๐ รูป มา ประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งนักปราชญ์กล่าวว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะแต่เดิมนั้น พระอรหันต์เคยนับถือศาสนา- พราหมณ์มาก่อน เมื่อมาถึงวันนี้จะร่วมทำพิธีแบบ พราหมณ์ก็ไม่ได้ จึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ชาวพุทธจึง ถือว่า วันนี้คือวันแห่งความรัก 'ความรัก' นี้มิได้เฉพาะ ชายและหญิงแต่เป็นความรักที่มีต่อชีวิตทุกชีวิตต้องการ ให้ทุกชีวิตได้พบกับความจริง พุทธศาสนาเรียกว่า เมตตา* เป็นความรักที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มอบให้กับสัตว์โลก

๓. พระอรหันต์ จำนวน ๑๒๕๐ รูป นั้น ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวิเศษ คือได้อภิญญา ๖ ประกอบ ไปด้วย

- ก. อิทธิวิธี ความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ได้
- ข. ทิพโสต ญาณที่ทำให้มีหูทิพย์
- ค. เจโตปริยญาณ ญาณที่กำหนดรู้ใจคนอื่นได้
- ง. ปุพเพนิวาสานุสสติ ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้
- จ. ทิพพจักขุ ญาณที่ทำให้มีตาทิพย์
- ฉ. อาสวักขยญาณ ญาณที่ทำให้กิเลสดับสิ้นไป

๔. พระอรหันต์ จำนวน ๑๒๕๐ รูป นั้น ล้วนแต่เป็นเอตทัคคะ คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจาก พระพุทธเจ้าโดยตรง

วันมาฆบูชานี้ ชาวพุทธจะตักบาตรในตอนเช้า และฟังธรรมในตอนสายหรือบางวัดจะมีพระธรรมเทศนา ในตอนค่ำ เสร็จจากนั้นจึงเวียนเทียนรอบพระอุโบสถหรือ รอบพระเจดีย์ โดยรอบแรกจะนึกถึงพระพุทธคุณ รอบที่ สองนึกถึงพระธรรมคุณ รอบที่สามนึกถึงพระสงฆ์คุณ เป็นเสร็จพิธีการบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ๑๒๕๐ รูป

แต่สำหรับผู้ที่ยึดมั่นในพุทธศาสนาแล้วจะปฏิบัติ บูชาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ ความดี และทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ ทั้งนี้เพื่อความ สุขของผู้ปฏิบัติเอง

เอกสารอ้างอิง

การศาสนา, กรม. กระทรวงศึกษาธิการ. พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่ม ๑๐, ๑๑ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ- ศาสนา, ๒๕๒๕.

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธี สิบสองเดือน กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา ๒๕๑๖.

*พิธีศิวาราตรี มีขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งคือ การ ให้น้ำหยดลงบนควิลิ่งค์ (ลักษณะอวัยวะเพศชาย หรือที่ชาวบ้าน ทัวไป เรียกว่า ปลัดขิก) แล้วไหลลงตามรางซึ่งรองรับควิลิ่งค์ เรียกว่า 'โยนิ' แทนเพศหญิง พราหมณ์ถือว่าพิธีการนี้กระทำเพื่อ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต และเชื่อว่านี่คือวันแห่งการบูชา ความรักระหว่างชายและหญิง

*เมตตา เป็นความรักขั้นสูงที่สุดไม่มีขอบเขต ไม่ เลือกชั้นวรรณะ เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

เบเมะเป็นความรักขั้นกลาง มีเหตุผลเป็นหลัก มีการเข้า ช่างตนเองในบางครั้ง เช่น ความรักที่พ่อ-แม่มีต่อลูก

สินะหะ หรือ เสนหา เป็นความรักขั้นต่ำสุด มีการ ตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้ง เช่น ความรักระหว่าง ชายและหญิง

วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

รวมทั้งรายละเอียดของการเลือกตั้งสมาชิกสภาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา

กองบรรณาธิการ

เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาตาม**ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2522** รวมทั้งทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษาตาม**ข้อบังคับดังกล่าว**ด้วย หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง จึงขอรายงานให้ทราบ ดังนี้

1. การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิ เสรีภาพ และการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ภายในกรอบแห่งเหตุผล กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

2) เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมในหมู่นักศึกษา

3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักเสียสละ-เพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อประเทศชาติ และปฏิบัติภารกิจร่วมกันด้วยความเป็นระเบียบ

4) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

5) เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของไทย

6) เพื่อให้ศึกษามีความสมบูรณ์ทางพละนาถัย มีบุคลิก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสติปัญญาความรู้และความประพฤติดี

7) เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างสถาบันในการร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

8) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณอันดีงามของมหาวิทยาลัย

2. สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา

1) นักศึกษามีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ ต่อทางมหาวิทยาลัย

2) นักศึกษามีสิทธิแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย

การลงโทษทางวินัยในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา **สภานักศึกษามีสิทธิ**จะเสนอข้อเท็จจริงต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยดำเนินการ

การใช้สิทธิต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัย และย่อมได้รับความคุ้มครองจากทางมหาวิทยาลัย การรอนสิทธิดังกล่าวจะกระทำมิได้

3) **นักศึกษามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ** ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ประเพณีอันดีงาม และปฏิบัติตามครรลองระบอบประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัย

3. การบริหารกิจกรรมนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1) สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้อักษรย่อ ส.ม.ร.

2) องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้อักษรย่อ อ.ศ.ม.ร.

4. สมาชิกสภานักศึกษา

1) **สภานักศึกษา** ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 64 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 2 วิธี คือ **วิธีระบบตัวบุคคล** และวิธีลงคะแนนเลือกตั้งในนามของพรรคโดยไม่ระบบตัวบุคคล

ให้นักศึกษาฐานะปีหนึ่ง สอง สาม และสี่ **แต่ละฐานะปีมีสิทธิเลือกนักศึกษาระดับปีเดียวกับตน** ให้เป็นสมาชิกสภานักศึกษาได้ในจำนวนฐานะปีละสิบหก (16) คน การกำหนดฐานะปีของนักศึกษา ให้กระทำโดยนับจำนวนปีที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นฐานะปี **นักศึกษาที่ได้ศึกษาอยู่กว่าสี่ (4) ปี** ให้ถือว่าเป็นนักศึกษาในฐานะปีที่สี่

2) **การเลือกตั้งผู้แทนของแต่ละฐานะปี** ซึ่งมีจำนวนฐานะปีละสิบหกคนนั้น **ครั้งหนึ่งให้เลือกตั้งโดยลงคะแนนให้แก่ตัวบุคคล (8 คน)** และอีกครึ่งหนึ่งให้เลือกโดยลงคะแนนให้แก่พรรค (8 คน) ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) **การเลือกโดยวิธีลงคะแนนให้แก่บุคคล** ให้ผู้เลือกตั้งบัตรเลือกตั้ง โดยกำหนดด้วยหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ตนประสงค์จะเลือกจำนวนไม่เกินแปดหมายเลข (เลือกผู้สมัครไม่เกิน 8 คน ที่สังกัดพรรคเดียวกัน หรือเลือกผู้สมัครจากหลายพรรค รวมกันไม่เกิน 8 คนก็ได้)

(2) **การเลือกโดยวิธีลงคะแนนให้แก่พรรค** ผู้ลงคะแนนเลือกได้แต่เพียงพรรคเดียว (อาจเลือกพรรคเดียวกันกับที่เลือกองค์การนักศึกษา หรือเลือกต่างพรรคกับที่เลือก อ.ศ.ม.ร. ก็ได้) โดยให้ผู้เลือกตั้งบัตรเลือกตั้งโดยกำหนดพรรคที่ตนประสงค์จะเลือก

การเลือกพรรคด้วยวิธีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้เลือกประสงค์ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่สมาชิกของพรรคนั้นเป็นผู้แทนในจำนวนซึ่งขึ้นอยู่กับสิทธิที่พรรคนั้นจะพึงได้รับตามสัดส่วนของตน เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนที่พรรคอื่นได้รับ ด้วยวิธีคำนวณตามสัดส่วนที่กำหนดไว้

(3) **การใช้สิทธิลงคะแนนตาม (1) และ (2)** ให้นักศึกษาผู้ใช้สิทธิแต่ละคนมีสิทธิที่จะลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนตามฐานะปีที่ตนเลือกได้ ทั้งสองวิธีในการเลือกตั้งแต่ละครั้งของตน โดยลงบัตรประเภทหนึ่งสำหรับผู้แทนตาม (1) และลงบัตรอีกประเภทหนึ่งสำหรับผู้แทนตาม (2)

3) **การเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง**

ให้แก่ตัวบุคคลนั้น ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดและที่ได้คะแนนมากลดหลั่นลงไปจำนวนแปดคนแรก เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภานักศึกษาในส่วนของผู้แทนตามฐานะปีนั้น ๆ (ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาอาจไม่ได้สังกัดพรรคเดียวกันทั้ง 8 คนก็ได้) ถ้านักศึกษาได้ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ประเภทระบบตัวบุคคลจาก 2 พรรคขึ้นไป **จนทำให้มีผู้สมัครเกิน 1 พรรคที่ได้คะแนนอยู่ในอันดับที่ 1-8)**

4) **การเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง** ให้แก่พรรค พรรคที่ได้คะแนนเลือกตั้งแต่ละพรรคมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภานักศึกษา ให้ในจำนวนตามสัดส่วนแห่งคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับ แต่ถ้ามหาวิทยาลัยได้รับมีจำนวนน้อยเกินไปก็อาจถูกตัดสิทธิด้วยวิธีคำนวณตามที่กำหนดไว้

5) **ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา** คือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

6) **สมาชิกสภานักศึกษามีหน้าที่รับฟังความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ของนักศึกษา** อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเสนอในการวินิจฉัยของสภา-นักศึกษา

5. **องค์การนักศึกษา** ประกอบด้วยคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

1) **คณะกรรมการองค์การนักศึกษา** ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ (1) นายองค์การนักศึกษา (2) รองนายองค์การนักศึกษาคนที่หนึ่ง (3) รองนายองค์การนักศึกษาคนที่สอง (4) รองนายองค์การนักศึกษาคนที่สาม (5) เลขานุการ (6) เภรณูญิก (7) ปฏิคม (8) พัสดุ (9) ประชาสัมพันธ์ (10) สวัสดิการ (11) กรรมการวิชาการ และ (12) กรรมการกิจกรรม

2) **การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา** ให้กระทำโดยการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งต้องสมัครในนามพรรค โดยระบุตำแหน่งให้ครบ 12 คน

3) **การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา** ให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนได้เพียงหนึ่งพรรค การนับคะแนนให้ถือว่าพรรคที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นพรรคที่ได้รับการเลือกตั้ง ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะพรรคที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน จนกว่าจะได้พรรคที่ได้คะแนนสูงสุด

4) **ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการองค์การนักศึกษา** คือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

5) **อธิการบดีเป็นผู้ลงนามประกาศแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการองค์การนักศึกษา**

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปริญญาตรีทั้ง 7 คณะ **ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2538 เวลา 09.00-16.00 น. ไปรตออย่าลืมนำ 'งบบากกิจกรรมนักศึกษา 7 ล้าน 5 จะไว้ใจใคร ตัดสินใจดี'**



ต่อไปนี้เป็น

(1) **การเลือกโดยวิธีลงคะแนนให้แก่บุคคล** ให้ผู้เลือกตั้งบัตรเลือกตั้ง โดยกำหนดด้วยหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ตนประสงค์จะเลือกจำนวนไม่เกินแปดหมายเลข (เลือกผู้สมัครไม่เกิน 8 คน ที่สังกัดพรรคเดียวกัน หรือเลือกผู้สมัครจากหลายพรรค รวมกันไม่เกิน 8 คนก็ได้)

(2) **การเลือกโดยวิธีลงคะแนนให้แก่พรรค** ผู้ลงคะแนนเลือกได้แต่เพียงพรรคเดียว (อาจเลือกพรรคเดียวกันกับที่เลือกองค์การนักศึกษา หรือเลือกต่างพรรคกับที่เลือก อ.ศ.ม.ร. ก็ได้) โดยให้ผู้เลือกตั้งบัตรเลือกตั้งโดยกำหนดพรรคที่ตนประสงค์จะเลือก

การเลือกพรรคด้วยวิธีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้เลือกประสงค์ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่สมาชิกของพรรคนั้นเป็นผู้แทนในจำนวนซึ่งขึ้นอยู่กับสิทธิที่พรรคนั้นจะพึงได้รับตามสัดส่วนของตน เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนที่พรรคอื่นได้รับ ด้วยวิธีคำนวณตามสัดส่วนที่กำหนดไว้

(3) **การใช้สิทธิลงคะแนนตาม (1) และ (2)** ให้นักศึกษาผู้ใช้สิทธิแต่ละคนมีสิทธิที่จะลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนตามฐานะปีที่ตนเลือกได้ ทั้งสองวิธีในการเลือกตั้งแต่ละครั้งของตน โดยลงบัตรประเภทหนึ่งสำหรับผู้แทนตาม (1) และลงบัตรอีกประเภทหนึ่งสำหรับผู้แทนตาม (2)

3) **การเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง**

ให้แก่ตัวบุคคลนั้น ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดและที่ได้คะแนนมากลดหลั่นลงไปจำนวนแปดคนแรก เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภานักศึกษาในส่วนของผู้แทนตามฐานะปีนั้น ๆ (ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาอาจไม่ได้สังกัดพรรคเดียวกันทั้ง 8 คนก็ได้) ถ้านักศึกษาได้ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ประเภทระบบตัวบุคคลจาก 2 พรรคขึ้นไป

จนทำให้มีผู้สมัครเกิน 1 พรรคที่ได้คะแนนอยู่ในอันดับที่ 1-8)

4) **การเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง** ให้แก่พรรค พรรคที่ได้คะแนนเลือกตั้งแต่ละพรรคมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภานักศึกษา ให้ในจำนวนตามสัดส่วนแห่งคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับ แต่ถ้ามหาวิทยาลัยได้รับมีจำนวนน้อยเกินไปก็อาจถูกตัดสิทธิด้วยวิธีคำนวณตามที่กำหนดไว้

5) **ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา** คือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

6) **สมาชิกสภานักศึกษามีหน้าที่รับฟังความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ของนักศึกษา** อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเสนอในการวินิจฉัยของสภา-นักศึกษา

5. **องค์การนักศึกษา** ประกอบด้วยคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

1) **คณะกรรมการองค์การนักศึกษา** ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ (1) นายองค์การนักศึกษา (2) รองนายองค์การนักศึกษาคนที่หนึ่ง (3) รองนายองค์การนักศึกษาคนที่สอง (4) รองนายองค์การนักศึกษาคนที่สาม (5) เลขานุการ (6) เภรณูญิก (7) ปฏิคม (8) พัสดุ (9) ประชาสัมพันธ์ (10) สวัสดิการ (11) กรรมการวิชาการ และ (12) กรรมการกิจกรรม

2) **การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา** ให้กระทำโดยการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งต้องสมัครในนามพรรค โดยระบุตำแหน่งให้ครบ 12 คน

3) **การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา** ให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนได้เพียงหนึ่งพรรค การนับคะแนนให้ถือว่าพรรคที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นพรรคที่ได้รับการเลือกตั้ง ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะพรรคที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน จนกว่าจะได้พรรคที่ได้คะแนนสูงสุด

4) **ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการองค์การนักศึกษา** คือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

5) **อธิการบดีเป็นผู้ลงนามประกาศแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการองค์การนักศึกษา**

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปริญญาตรีทั้ง 7 คณะ **ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2538 เวลา 09.00-16.00 น. ไปรตออย่าลืมนำ 'งบบากกิจกรรมนักศึกษา 7 ล้าน 5 จะไว้ใจใคร ตัดสินใจดี'**

ตอบปัญหา? นักศึกษา

ถาม เนื่องจากผมเป็นนักศึกษา รหัส 362... ซึ่งปัจจุบันผมทำงานไปด้วยจึงไม่มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัย ผมมีปัญหาคือจะเรียนตามปัญหาบางอย่าง ขอให้ลงพิมพ์ในหนังสือข่าวรามคำแหงด้วย

1. ผมทราบว่าการมหาวิทยาลัย จัดให้นักศึกษาสาขาบัญชีจะต้องฝึกงานก่อนจบด้วย ผมจึงอยากทราบรายละเอียดการฝึกงานนี้
2. เนื่องจากปัจจุบันผมทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง จึงอยากทราบว่าจะใช้เป็นสถานที่ฝึกงานได้หรือไม่
3. ระยะเวลาฝึกงานนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด
4. ผมอยากทราบว่า ผมจะขอผลสอบย้อนหลังได้ที่ไหน เมื่อใด
5. ถ้าปัจจุบันนี้ ผมจะขอผลสอบภาคเรียนที่ 1/2536 จะได้หรือไม่
6. ผลสอบที่ได้นี้จะรวมผลสอบซ่อมด้วยหรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษาสาขาบัญชี ของคณะบริหารธุรกิจ ในหลักสูตรกำหนดให้มีการฝึกหัดงานทางการบัญชีไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง จึงจะถือว่าครบหลักสูตรสำหรับคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1.1 ต้องสอบไล่ได้ครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

1.2 นักศึกษาที่เหลือสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพียง 2 ภาคการศึกษาปกติ (ปีสุดท้ายที่จะครบ 8 ปี) โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 120 หน่วยกิต และต้องสอบผ่าน AC 101, AC 102, AC 201, AC 202

นักศึกษาที่มีปัญหาการฝึกหัดงานทางการบัญชี หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ โครงการฝึกงานทางการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ในวัน เวลาราชการ

2. การฝึกหัดงานทางการบัญชี ของคณะบริหารธุรกิจ กำหนดให้ผู้ฝึกหัดงานไว้ 2 ประเภท

2.1 ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีตามบริษัท ห้างร้าน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การนิติบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.2 ได้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีในสำนักงานคือบัญชีที่มหาวิทยาลัยรับรอง

กรณีของท่านหากปฏิบัติงานด้านบัญชีของธนาคารอยู่แล้ว ให้ท่านแจ้งที่โครงการฝึกหัดงานทางการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ก่อน เมื่อท่านมีคุณสมบัติครบแล้วหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาคการบัญชีคณะบริหารธุรกิจก็ได้

3. การฝึกหัดงานทางการบัญชีจะเริ่มต้นเมื่อท่านมีคุณสมบัติครบหรือได้รับอนุมัติให้ฝึกงานได้จนครบ 500 ชั่วโมง โดยเริ่มนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน

4. การขอทราบผลการสอบย้อนหลังจากที่เรียนมาทั้งหมดได้ที่ ฝ่ายประมวลผลการศึกษา สำนัก-

โครงการการศึกษา



มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายการโทรทัศน์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 2 ปีการศึกษา 2537

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2538

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2538

- 10:00-10:03 น. รายการศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้
- 10:03-10:30 น. วิชาหลักการบัญชี 1 AC 101 (ครั้งที่ 6)
 - สมุทรรายวันเฉพาะ อ.สุชาติ เหล่าปรีดา
- 10:30-11:00 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 4 EN 202 (ครั้งที่ 6)
 - การสร้างคำศัพท์ (ต่อ) ผศ.ส่องศรี โตประเสริฐ
- 11:00-11:30 น. วิชาเศรษฐศาสตร์และแคลคูลัส 1 MA 111 (ครั้งที่ 6)
 - การอินทิเกรต (ต่อ) รศ.ก่อสุข วีระถาวร
- 11:30-12:00 น. วิชาจิตวิทยาทั่วไป PC 103 (ครั้งที่ 6)
 - ตอนที่ 6 สภาพจิตกับชีวิตประจำวัน
- 17:00-17:30 น. รายการเด็กดี
 - อ.พรจันทร์ จันทวิมล
 - คุณประภาส สรรณคมน์

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2538

- 17:00-17:30 น. รายการเด็กดี
 - อ.พรจันทร์ จันทวิมล
 - คุณกุลวรา พุทวงศ์ไพโรจน์

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538

- 06:00-06:30 น. รายการเด็กดี
 - อ.พรจันทร์ จันทวิมล
 - คุณประภาส สรรณคมน์

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538

- 06:00-06:30 น. รายการเด็กดี
 - อ.พรจันทร์ จันทวิมล
 - คุณกุลวรา พุทวงศ์ไพโรจน์

- 18:30-19:00 น. รายการแฉดวงวรรณกรรม
 - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2538

- 18:30-19:00 น. รายการรามนิทัศน์
 - 'สังคม 4 มิติ'
 - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.



บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล อาคาร สวป. ชั้น 1 โดยขอตรวจสอบได้ทุกวัน ในวัน เวลาราชการ ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบผลการสอบเป็นเงิน 20 บาท ที่ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 ก่อนดำเนินการ

5-6. ขณะนี้ (กุมภาพันธ์ 2538) เมื่อท่านขอตรวจสอบผลการสอบย้อนหลังท่านจะทราบผลการสอบตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่สอบจนถึงผลการสอบซ่อม 2/2536 ดังนั้น ผลการสอบของภาค 1/2536 และผลการสอบของสอบซ่อม 1/2536 ก็จะทราบด้วยทั้งหมด

กองบรรณาธิการ

วันนี้ กับโรคเอดส์

ลมหายใจที่เหลืออยู่

ชีวิตสั้น... และโลกทัศน์...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์ ม.ร.

ข้าพเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าพเจ้าติดเอดส์มานานเท่าไร ข้าพเจ้าทราบแต่ว่า หมอบอกว่าข้าพเจ้าติดเชื้อเอดส์ตั้งแต่เดือนมกราคม 1989 ตั้งแต่นั้นมา...

แน่นอน... ข้าพเจ้าก็เหมือนคนอื่น ๆ ข้าพเจ้าก็รู้จัก 'กลัว' ความตาย แต่มันไม่ใช่ความตายที่คุณเคยรู้จักมาก่อน มันเป็นความตายที่คุณเองยังไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักมาก่อน... อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ที่จะไม่กลัวความตาย ด้วยเวลาที่น้อยนิดที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้ข้าพเจ้าจะยังไม่เคยตาย ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่มันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต ข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปข้าพเจ้าจะต้องเรียนรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไร... ชีวิตมนุษย์มีความจริงองามในตัวของมันเอง ข้าพเจ้าต้องรู้จักเพาะพันธุ์จิตวิญญาณขึ้นมาใหม่ จิตวิญญาณที่เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจที่แข็งแกร่ง จิตวิญญาณที่เป็นตัวของข้าพเจ้า

ในยุคแห่งเอดส์ที่ทำหายในปัจจุบัน ข้าพเจ้ามีอะไรหลายอย่างที่บอกท่าน 'ทำอะไรจึงจะมีชีวิตอยู่กับเอดส์' ข้าพเจ้าคงไม่สามารถที่จะบอกท่านว่า 'จะทำสงครามกับมันได้อย่างไร' สิ่งที่ข้าพเจ้าจะถ่ายทอดให้ท่านทราบคือ 'มันยากลำบากเพียงใดที่จะทำให้ใจให้อยู่รอดต่อไปอย่างมีความสุขขึ้นน้อยที่สุด' ข้าพเจ้าไม่ทราบหรือว่าข้าพเจ้ายังมีชีวิต เหลืออยู่อีกนานเท่าไร แต่ข้าพเจ้าทราบแต่ว่า ขณะนี้ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความโหดร้ายของโรคเอดส์ ข้าพเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานแน่ละ...มันเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อความตาย่างกรายมาถึง วันนั้น...จะไม่มีใครมาตราหน้าข้าพเจ้าว่า 'ข้าพเจ้ายอมแพ้กับโรคเอดส์' ข้าพเจ้าจะต้องประสบความสำเร็จในการมีชีวิตอยู่ร่วมกับโรคเอดส์ ข้าพเจ้าจะต้องเอาชนะมัน... ข้าพเจ้ายอม...ที่จะเป็นสุนัขที่ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งกัด ทั้งเห่า ดีกว่าที่จะเป็นสิงโตที่ไร้จิตวิญญาณ ข้าพเจ้าจะต้องชนะ ข้าพเจ้าต้องการให้ทุกคนขึ้นมากัด มาเห่า เพื่อต่อสู้กับชีวิตต่อไป...มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำอยู่มิใช่หรือ...แน่ละคนที่มีความหวังจะรู้ว่าตนเองกำลังจะตาย แต่คนตายจะไม่รู้สึกอะไรเลย คนตายคือคนที่โลกลืมตลอดไป

โรคเอดส์ก็คือโรคเอดส์ มีคนพยายามพูดต่าง ๆ นานาอย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง... เขาเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนความรักเป็นบทบาททางการเมือง เปลี่ยนความตายเป็นมาตรการวัดที่น่ารังเกียจ เขาเหล่านั้นกำลังพยายามเปลี่ยนชีวิตจิตใจเป็นสีระร่างกาย จิตวิญญาณของท่านกำลังถูกย่ำยีด้วยโศกนาฏกรรมแห่งชีวิต ท่านจะปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นหรือ... ชีวิตคือบทละคร ท่านคงจะไม่ยอมให้เวทีแห่งชีวิตนี้จบไปด้วยความว่างเปล่า บทบาทของนักแสดงบนเวทีก็คือการถ่ายทอดอารมณ์แห่งชีวิต มนุษย์เต็มไปด้วยอารมณ์ มีความโลภ โกรธ หลง ไขว่คว้าความเป็นอมตะแห่งชีวิต หน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นนักแสดงบนเวทีนี้ คือถ่ายทอดจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ไขว่คว้าหาอมตะแห่งชีวิต... จงแสดงบทบาทต่อไป อย่าปล่อยให้เวทีนี้จบด้วยความว่างเปล่า

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2538

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2538 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 2 มิถุนายน 2538 และสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2538

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 13-20 มิถุนายน 2538 (เว้นวันอาทิตย์)

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์

2. การจำหน่าย

2.1 ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม 2538 ชุดละ 80.- บาท โดยส่งเงินเป็นธนาณัติไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปทพ. รามคำแหง จำหน่ายของถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ. 1002 ปทพ. รามคำแหง กรุงเทพฯ-10241 (หากซื้อชุดสมัครทางไปรษณีย์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย จำหน่ายที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 ชุดละ 70.- บาท)

2.2 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง 20 มิถุนายน 2538 ชุดละ 50.-บาท จำหน่ายที่อาคาร สวป. ใหม่ ชั้น 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.1 สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.ศ. 5 หรือ ม. 6) หรือ

3.2 สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม. 3 หรือ ม.ศ. 3 หรือ ม. 6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติ

3.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

3.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี

4. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

4.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 7 เมษายน ถึง 2 มิถุนายน 2538

ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิต ผู้ได้รับอนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรสูงกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่หมดสภาพพาสมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ การเทียบวิชาหรือรับโอนหน่วยกิตดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำคณะที่รับเข้าศึกษากำหนด โดยผู้

แนะนำ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1) ชื่อสาขาวิชา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
Master of Arts Program in Thai Studies.

2) สารสังเขป

สาขาวิชาไทยศึกษาจะศึกษาเรื่องของไทยโดยสัมพันธ์กับศาสตร์ 5 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ภาษาและวรรณกรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย ปรัชญาและศาสนา สังคมและวัฒนธรรมไทย และคติชนวิทยา โดยผู้ศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. วิชาพื้นฐานทั่วไป | 3 หน่วยกิต |
| ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย | |
| 2. วิชาบังคับ | 18 หน่วยกิต |
| 6 กระบวนวิชาได้แก่ | |
| เอกถกษณไทยในภาษาและวรรณกรรม | |
| การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ไทย | |
| ปรัชญาและศาสนาในสังคมไทย | |
| การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย | |
| ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา | |
| ศิลปกรรมไทย | |
| 3. วิชาเฉพาะกลุ่ม | 9 หน่วยกิต |

สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตทุกกรณีมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สมัครทางไปรษณีย์ได้ แต่ต้องดำเนินการเทียบโอนฯและลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยในวันที่ 3-11 สิงหาคม 2538 (เว้นวันที่ 5-6 สิงหาคม 2538) หากไม่ลงทะเบียนเรียนถือว่าหมดสภาพ

4.2 รับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครั้งที่ 1 วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2538 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ครั้งที่ 2 วันที่ 13-20 มิถุนายน 2538 (เว้นวันอาทิตย์) ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น.

หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐาน 7 รายการ ดังนี้

1. หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ พร้อมสำเนาชัดเจน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น และสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
3. ใบรับรองแพทย์
4. รูปถ่ายขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
5. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
6. คู่มือการกรอกกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ และแผ่นระบาย ม.ร. 25
7. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยถ่ายสำเนา 2 ฉบับ
 - 7.1 กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด
 - 7.2 ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา ม. 3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ให้เลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งใน 5 กลุ่มดังกล่าวข้างต้นเพื่อสอดคล้องกับการทำวิทยานิพนธ์

4. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้เลือกกระบวนวิชาที่นักศึกษาสนใจและเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

5. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

3) คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติคือ

1. จบปริญญาตรีสาขาใด ๆ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 75
2. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น อาจมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 75 ได้
3. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้ดูเพิ่มเติมในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา พ.ศ. 2537

4) จำนวนที่รับ

จะรับนักศึกษาปีละประมาณ 40 คน

5) แผนการศึกษา

มีเพียงแผนการศึกษาเดียว คือ ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ตามสังเขปในข้อ 2 และทำวิทยานิพนธ์

6) ภาษาที่ใช้สอน

ภาษาไทย

7) เปิดสอน เฉพาะภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์

8) การรับเข้าศึกษา

มีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ชั้นตอน คือ

1. สอบข้อเขียน ได้แก่ วิชาภาษาไทย (เรียงความ) ภาษาอังกฤษ (ความเข้าใจในการอ่าน) และวิชาเฉพาะสาขา คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย รวมทั้งความรู้ในวิชาที่จะเลือกให้ตรงเฉพาะทาง (ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ 5 กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น)
2. สอบสัมภาษณ์ เมื่อผ่านข้อเขียนแล้วจะสอบสัมภาษณ์เพื่อดูความพร้อมและความเหมาะสม

9) ชื่อประธานสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์

10) สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม. 10240 โทร. 3180055, 3180054 FAX 3180904

รศ.บุปผา บุญทิพย์

จัดงาน

"รวมดอนสัมพันธ์'38"

ชมรมข้าราชการมุสลิมมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดงาน "รวมดอนสัมพันธ์'38" ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม เอ.ดี. 3 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

ชมรมฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ม.ร. ที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

.....

อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย อ.ศ.ม.ร. ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมธรรมทายาท...

ม.ร.เปิดสนามสอบฯ (ต่อจากหน้า 1)

ลงทะเบียนสอบ ทั้งนี้ มาตรฐานทางวิชาการและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาการ นั้น มหาวิทยาลัยจะคำนึงถึงคุณภาพและต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับส่วนกลาง...

สำหรับเรื่องสาขาวิทยบริการในต่างจังหวัดหรือในส่วนภูมิภาค นั้น ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคที่ดินและอาคารพร้อมใช้ไว้แล้ว 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอุทัยธานี...

การเปิดสาขาวิทยบริการดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดโดยคำนึงว่า ไม่ต้องลงทุนในเรื่องที่ดินและอาคารสถานที่ และเปิดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น...

อธิการบดี ม.ร. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแล้วหลายราย เช่น ที่จังหวัดนครพนม จำนวน 1,000 ไร่...

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวยืนยันในตอนท้ายว่า 'ผมยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านในโครงการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยนั้น...

Table with 2 columns: Position (e.g., Chairman, Secretary) and Name (e.g., Mr. Witaya, Mr. Sornrat).

ศึกชิงโอกาสบริหารฯ (ต่อจากหน้า 1)

พรรคสันติภาพ ผู้มีที่นั่งหนึ่งเดียวในสภานักศึกษาชุดปัจจุบันมาเอาเบอร์ 2 ไปใช้โดยไร้ปัญหาเช่นกัน วันที่สองของการรับสมัครศึกคักขึ้น พรรคสังคมนิยมมาก่อน...

ทางด้านงานกิจกรรมนักศึกษากองกิจการนักศึกษาเจ้าภาพแห่งการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสูงถึง 438,350 บาท จาก ทปม. (คณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง...

สำหรับผลการรับสมัครและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภาการศึกษา ประเภทระบุพรรค และสมาชิกสภาการศึกษา...

- พรรคพิทักษ์ธรรม ส่งนายวิวัฒน์ จันทรประเสริฐ ได้หมายเลข 1 และหมายเลข 1-8 (ส.ส.ระบุตัวบุคคล)
พรรคสันติภาพ ส่งนายชัยสิทธิ์ สุวรรณเนตร ได้หมายเลข 2 และหมายเลข 9-16 (ส.ส.ระบุตัวบุคคล)
พรรคสังคมนิยม ส่งนายวัชร เพชรทอง ได้หมายเลข 3 และหมายเลข 17-24 (ส.ส.ระบุตัวบุคคล)
พรรคศรีทธาธรรม ส่งนายสมควร พรหมทอง ได้หมายเลข 4 และหมายเลข 25-32 (ส.ส.ระบุตัวบุคคล)
พรรคसानแสงทอง ส่งนายเตชชาติ มีชัย ได้หมายเลข 5 และหมายเลข 33-40 (ส.ส.ระบุตัวบุคคล)
พรรคตะวันใหม่ ส่งนายเทวติษฐ์ พรหมสวัสดิ์ ได้หมายเลข 6 และหมายเลข 41-48 (ส.ส.ระบุตัวบุคคล)
พรรคเสรีชน ส่งนายธานีรินทร์ บัวรัตนกุล ได้

Table with 2 columns: Position (e.g., Chairman, Secretary) and Name (e.g., Mr. Witaya, Mr. Sornrat).

ความรัก (ต่อจากหน้า 5)

ความรักของคนที่เหมาะสมคนและคิดเป็น เช่น รักคนที่เขารักเรามากว่า ไม่ต้องมาเสียเวลาของอนิจจัง...

รักเอ๋ย...จริงหรือที่ว่าหวาน หรือทรมาณใจ ความรักร้อยเล่ห์กล รักเอ๋ยดวงล่อใจคน หลอกจนตายใจ...

สวัสดีค่ะ

หมายเลข 7 และหมายเลข 49-56 (ส.ส.ระบุตัวบุคคล) อนึ่ง นายเชาว์ ศเนพงศ์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Table with 2 columns: Position (e.g., Chairman, Secretary) and Name (e.g., Mr. Witaya, Mr. Sornrat).

เสรีและรัฐบาลมุ่งมมา

(ต่อจากหน้า 1)

พยายามเข้ามากุมอำนาจทางการเมืองให้มากขึ้น เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยจากการกระทำผิดกฎหมาย การเข้าสู่อำนาจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยต้องอาศัยประชาชน ก็ต้องมาจากการเลือกตั้ง ผ่านการยอมรับของประชาชนเสียก่อน เจ้าพ่อจึงส่งคนของตัวเองไปเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพวก เพื่อจะได้คุมการเมืองในพื้นที่นั้นได้ เมื่อมีการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลหรือหมู่บ้านใด ๆ เจ้าพ่อจะส่งคนของตัวเองไปสมัครโดยใช้เงินทุ่มส่งไปเต็มที่

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของไทยในต่างจังหวัดยังอ่อนด้อย ประชาชนจึงเห็นเงินเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นใครมีเงินประชาชนก็เลือก

พล.ต.ต.เสรี เตมียะเวส กล่าวต่อไปว่าผมเคยมีประสบการณ์ที่เมืองชลฯ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2531 ผมจะดูจุดที่มีโอกาสเกิดการทุจริต แล้วส่งข้าราชการตำรวจ ๆ ลงไปคุมการเลือกตั้ง ปรากฏว่าจับการโกงการทุจริตในการเลือกตั้งได้มากมาย จนกระทั่งเจ้าพ่อเมืองชลฯ ก็ออกมาตำหนิออกโทรทัศน์เลย โดยในวันเลือกตั้งผมก็ไปที่บางแสนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปัจจุบันยกฐานะเป็นเอกเทศเรียกว่ามหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว) จะหมดเวลาลงคะแนนแล้ว มีรถกำลังวิ่งบรรทุกคนมาเลือกตั้งเต็มไปหมด ทำให้เห็นต่อหน้าต่อตา คนที่มาเก็บรถวิ่งเฮลลงจากรถเพื่อจะมาลงหย่อนบัตร ผมก็ออกมายืนหน้าหน่วยเลือกตั้ง กลุ่มคนที่มาพอมองไปเห็นผมทุกคนตกใจรีบหันหลังวิ่งขึ้นรถกลับไป แล้วลิดดูหน่วยเลือกตั้งอื่น ๆ หน่วยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้มแข็งคอยเฝ้าดู เจ้าพ่อก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

พล.ต.ต.เสรี เตมียะเวส กล่าวต่อไปอีกว่ามิกรณีตัวอย่างอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกเมื่อก่อนที่ผมไปอยู่เมืองชลฯ เมื่อปี 2529 มีพระอยู่รูปหนึ่งไปห่วยเก่งมาก งวดนั้นมีคนถูกห่วยได้ดินมาก เจ้าพ่อซึ่งเป็นเจ้ามือห่วยเดือนก็ไม่มีเงินจ่าย เพราะประชาชนคนซื้อถูกกันทั้งเมือง ปรากฏว่าต้องมีการต่อรองกันว่าจะจ่ายกันเพียง 25% เท่านั้นเอง ฝ่ายทหารก็ไม่ยอม เพราะทหาร ตำรวจก็เล่นห่วย เอาเงินไปล้อมบ้านเลย เมื่อมีปืนมากดหัวอยู่ก็เลยต้องจ่าย แต่จ่ายเฉพาะทหารเท่านั้น ราษฎรหมดสิทธิ์ เพราะไม่มีอะไรไปบังคับเจ้ามือห่วยเดือนคนนั้น

ส่วนกรณีตัวอย่างเรื่องที่ 2 มีเหตุปล้นธนาคารขึ้นที่ศรีราชา วันนั้นนายร้อยเวร (ตำรวจ) ความจริงเข้าเวรแต่ไม่อยู่ ไปกินเหล้าอยู่กับเพื่อน ๆ เมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาพอทำได้ แต่สมัยนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้แน่ พอคิดมีการปล้นธนาคาร ตำรวจวิทยุสกัดจับ โจรหนีไปทางที่ตำรวจหนีการเข้าเวรคนนั้นอยู่พอดีเลย ร้อยเวรคนนั้นก็เลยจับโจรได้ กลายเป็นพระเอกไปเลย ทั้ง ๆ ที่ตัวเองหนีเวรไปกินเหล้าสุรแล้วโจรปล้นธนาคารคือ เด็กในบ้านของเจ้าพ่อ เนื่องจากเงินหมดจึงต้องไปปล้นธนาคารมา จะเห็นว่าเวลาจับก็จับได้เฉพาะเด็กจะไปปล้นใคร จะไปจำใครดำเนินคดีไปไม่ถึงตัวเจ้าพ่อ พวกนี้ก็ใช้วิธีให้ข้าราชการที่อยู่ในอู่มือของเจ้าพ่อคอยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กของเจ้าพ่อ พอเจ้าพ่อช่วยเหลือได้ ลูกน้องก็ถวายชีวิตให้ เพราะฉะนั้นใครจะไปทำผิดอะไรเจ้าพ่อก็ตั้งตัวอยู่เหนือกฎหมายเสมอ



มอบเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ผู้แทนบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด มอบเงินค่าประกันอุบัติเหตุจำนวน 50,000 บาท แก่รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 ณ ห้องประชุม เอ.ดี.3 เพื่อมอบแก่ผู้ปกครองของนายศรัทธา ริมทอง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. (กลุ่มเชียงใหม่) ซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำระหว่างออกค่ายอาสาสมัคร ณ บ้านนาผาย ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538

อภิปราย 'เคล็ด (ไม่) ลับของสื่อมวลชนยุคไฮเทค'

ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. ขอเชิญฟังการอภิปรายพิเศษเรื่อง 'เคล็ด (ไม่) ลับของสื่อมวลชนยุคไฮเทค' ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม เอ.ดี. 1 โดยมีตัวแทนสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ร่วมอภิปรายคือ

- โอบาส เฟิงเจริญ (น.ส.พ.มติชน)
- จันทรา ชัยนาม (นิตยสารมีเดีย ดีไลท์)
- เพชรยุพา บุรณศิริจรรยา (นิตยสารเปรี้ยว)
- สิทธิณี กิตติสิริโอ (อิง อิง)
- รศ.อรุณีประภา ทอมเสรี (ดำเนินรายการ)

พล.ต.ต. เสรี เตมียะเวส กล่าวตอนท้ายว่าหนทางแก้ไขอิทธิพลของเจ้าพ่อคงไม่ใช่เรื่องง่าย ในระยะยาวคงเป็นเรื่องของรัฐบาล คือรัฐบาลต้องพยายามให้การศึกษากับประชาชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ตามคำกล่าวที่ว่า 'จะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจ จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อน' เพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาประเทศชาติให้มีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ เราจะต้องพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพงบประมาณของประเทศในปัจจุบันทั้งสิ้น 7 แสนกว่าล้านบาท (ปีงบประมาณ 2538) เราจะต้องมาพิจารณากันให้ถูกให้ควรว่าควรจะไปทำอะไร ถ้ามีแต่ไปซื้อเครื่องบิน รถถัง ซื้ออาวุธ ซื้อเรือดำน้ำอยู่ มันก็คงไปไม่รอด แต่ถ้าคิดว่าการพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงศึกษาธิการทบวงมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรจะต้องได้งบประมาณมาสนับสนุนให้คนมีคุณภาพ แล้วต่อไปเราก็จะได้ข้าราชการที่มีคุณภาพต่อไปเราจะได้นักการเมืองที่มีคุณภาพปัญหาเจ้าพ่อต่าง ๆ จะลดลงไป ในส่วนของตำรวจก็ต้องเปลี่ยนทิศทางของการทำงานกันใหม่ กรมตำรวจต้องปรับโครงสร้างให้มีหน่วยงานที่จะให้การพัฒนาคนมากกว่านี้ ต้องปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต้องเปลี่ยนรูปแบบทิศทางพัฒนาตำรวจให้ถูกต้องได้แล้ว

สัมมนาทางวิชาการ

- สภาอาจารย์ ม.ร. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 'กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ผลประโยชน์ของใคร' ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538 ณ สำนักงานสภาอาจารย์ ตามกำหนดการ ดังนี้
- 09.00 น. พิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - 10.20 น. บรรยายพิเศษ 'เงินประจำตำแหน่งของอาจารย์มหาวิทยาลัย' โดย - นางทิพาวดี เมฆสุวรรณ (รองเลขาธิการ ก.พ.) - รศ.ลาวัลณ์ ไกรเดช (ประธานสภาอาจารย์ (ม.เกษตร) ประชานสภาอาจารย์ (ม.เกษตร)
 - 13.30 น. บรรยายพิเศษ 'กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) สิทธิผลประโยชน์และทางเลือก' โดย - นายวีระยุค พันธุ์เพชร (ผู้อำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง) - นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 6 สำนักงาน ก.พ.) - น.ส.สมคิด ภัททกะวงศ์ (เศรษฐกร 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง)
 - 16.00 น. ประธานสภาอาจารย์ ม.ร. กล่าวปิดสัมมนา

ม.ร.จัดอบรมฯ (ต่อจากหน้า 1)

กับ 'การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน' 'การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ' 'การกรอกใบสมัครงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ' และ 'เทคนิคการสอบสัมภาษณ์'

การอบรมครั้งนี้ จะจัดในภาค 2/2537 และ ภาค 1/2538 จำนวน 6 รุ่น แต่ละรุ่นใช้เวลาในการอบรม 2 วัน ตามกำหนดการ ดังนี้

- รุ่น 1 วันที่ 22-23 ก.พ. 38
- รุ่น 2 วันที่ 16-17 พ.ค. 38
- รุ่น 3 วันที่ 25-26 ก.ค. 38
- รุ่น 4 วันที่ 15-16 ส.ค. 38
- รุ่น 5 วันที่ 26-27 ก.ย. 38
- รุ่น 6 วันที่ 28-29 พ.ย. 38

ขอเชิญนักศึกษาและบัณฑิตสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์

๑. ชำระเงินที่อาคารเวียงคำ
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ ตึก เอ.ดี. ๑ ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิก รับด้วยตนเองที่ ม.ร. ปีละ ๗๐ บาท รับทางไปรษณีย์ปีละ ๑๕๐ บาท (ดูรายละเอียดจากหน้า ๑๑) (รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)


งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3180900

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าฝากส่ง เป็นรายเดือน ในเดือนตุลาคม 10/2537 ปพพ. รามคำแหง


(นายชัยฤทธิ์ สาลี)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์